

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP
LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Gò Vấp, ngày 18 tháng 7 năm 2020

Số 13-NQ/ĐH

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP
LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 7 năm 2020 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm; sau khi nghe và thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp kết quả ý kiến góp ý của các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy/Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và thảo luận của đại biểu dự Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI;

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

QUYẾT NGHỊ

I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, công trình trọng điểm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020, Đại hội khẳng định:

Giai đoạn 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước và thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen; được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố và sự đồng thuận của Nhân dân, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Gò Vấp đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng “dịch vụ - công nghiệp”. Công tác quản lý nhà nước trên các mặt quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường đạt nhiều kết quả thiết thực, huy động các nguồn lực xã hội vào đầu tư hạ tầng, nhiều dự án, công trình đã được đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang đô thị và từng bước giải quyết tình trạng quá tải về giao thông, thoát nước, bệnh viện, trường học. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả, có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân luôn được chú trọng củng cố thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, tạo được sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng thiết thực, có nhiều sáng tạo; phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, có thực chất, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển địa phương. Công tác chính trị tư tưởng có sự đổi mới với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tình hình, giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng, dân vận Chính quyền có sự chuyển biến tích cực, đi vào trọng tâm, trọng điểm sát thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận và phường được thực hiện tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của cử tri. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và công tác vận động Nhân dân, củng cố, phát triển tổ chức và tập hợp được nhiều đoàn viên, hội viên mới.

Kết quả thực hiện các chương trình và công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả khá khả quan: Chương trình công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc thực hiện công khai, dân chủ và có sự trẻ hóa đội ngũ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch và vận hành theo quy hoạch, đảm bảo phù hợp cơ cấu 3 độ tuổi; đến nay, 80% công chức và 100% cán bộ chủ chốt cấp quận và cơ sở có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị tối thiểu là trung cấp.

Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được quan tâm, huy động nhiều nguồn lực tham gia đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị quận đã được nâng cấp và cải thiện đáng kể; các khu dân cư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hạ tầng giao thông trên địa bàn được cải thiện đáng kể, các tuyến giao thông trọng điểm của quận được mở rộng, nâng cấp; hoàn thành các công trình thoát nước, cơ bản giải quyết chống ngập nhiều khu vực ngập cục bộ do chưa có hệ thống thoát nước góp phần xây dựng đô thị khang trang, hiện đại.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI còn những hạn chế, yếu kém: tốc độ tăng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế phát triển chưa ổn định, thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu quận phấn đấu, còn lúng túng cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp. Quận chưa xây dựng đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai; còn tình trạng khai thác, sử dụng nước ngầm; hành vi xả rác, xây dựng lấn chiếm hành lang các tuyến rạch, cửa xả vẫn còn phổ biến; công tác quản lý hoạt động của hợp tác xã thu gom rác dân lập chưa thật sự hiệu quả. Công tác vận động cải táng, bốc mộ chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quản lý trật tự lòng lề đường chưa đạt hiệu quả; một số dự án công trình xây dựng trường học, đường giao thông trên địa bàn quận còn chậm; chưa phát huy, nhân rộng công tác vận động mở rộng hẻm có hiện trạng dưới 2m theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa thông tin còn thiếu sự đồng bộ giữa các ngành có liên quan đối với những ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội; chưa phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng với các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Hoạt động thể dục - thể thao chủ yếu mang tính phong trào dàn trải, chưa chú trọng quan tâm đầu tư thể dục, thể thao thành tích cao. Tình trạng quá tải khám, chữa bệnh vẫn còn diễn ra, số lượng người bệnh điều trị nội trú chưa cao; một số trạm y tế phường chưa thu hút được người dân khám chữa bệnh bước đầu. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả, một bộ phận hộ nghèo không còn sức lao động, già yếu, bệnh tật, không có khả năng tự tổ chức cuộc sống, chỉ trông chờ vào chính sách bảo trợ từ ngân sách Nhà nước và sự giúp đỡ từ cộng đồng, không có khả năng thoát nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội có biểu hiện phát sinh, biến tướng trong một số loại hình kinh doanh dịch vụ; một số khu vực, địa bàn giáp ranh đã được chuyển hóa về an ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ tái phức tạp; lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động chưa hiệu quả; mô hình camera an ninh chưa được đầu tư đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông tuy đã được kéo giảm nhưng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn cao.

Nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt còn hình thức, chất lượng chưa cao; định hướng dư luận xã hội còn chậm. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

Việc đòi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng chưa theo kịp tình hình mới; hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng có lúc có nơi còn hình thức, trung lập nội dung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động của chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên. Công tác tập hợp thanh niên, hội viên phụ nữ chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, việc huy động đoàn viên, hội viên địa bàn dân cư tham gia phòng tránh gặp khó khăn về lực lượng; công tác phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt yêu cầu.

Quan lý nhà nước chậm được giải quyết, kéo dài trong nhiều năm. Vì việc khiếu nại, kiến nghị phản ánh của người dân liên quan đến các lĩnh vực gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng uy tín của ngành, cơ quan, đơn vị. Một số hiện chưa hết chức trách nhiệm vụ được giao, vì phạm nội quy, quy chế làm việc, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của đại biểu. Một số ít cán bộ, công chức thực chất lượng hoạt động của một số đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn nê nang, né tránh, ngại va chạm, chậm phát hiện, dấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên. Số lượng đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước đến mức xử lý kỷ luật có xu hướng tăng, trong đó, một số đảng viên bị xử lý kỷ luật là cán bộ lãnh đạo, quản lý; mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật nghiêm trọng, có trường hợp phải cách chức, xử lý pháp luật. Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ có lúc chưa kịp thời; công tác quy hoạch cán bộ một số cấp ủy cơ sở chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nhưng cơ cấu chưa phù hợp, tỷ lệ đảng viên là quân chủng ưu tú trong công nhân lao động, giáo viên, ở khu dân cư thấp; đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên trong danh sách đảng viên tăng. Công tác xây dựng tổ chức đảng - đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn nhiều khó khăn, kết quả chưa cao.

phong cách Hồ Chí Minh còn lúng túng trong xác định những nội dung đột phá, nhưng vẫn đề bức xúc, nội côm của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đề tập trung giải quyết; việc xây dựng tiêu chí làm theo một số nơi chưa cụ thể, chưa sát tình hình thực tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 02-ĐT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ thành phố và phân bổ các quan điểm sai trái, nhất là đấu tranh phân bổ các quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa đạt yêu cầu.

Công tác giám sát, phản biện xã hội có tập trung nhưng nội dung chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu và lúng túng trong lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát.

Việc thực hiện 02 chương trình và các công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020: trong công tác cán bộ, một số ít cấp ủy cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục trong việc rà soát cập nhật trình độ của cán bộ khi có thay đổi, bổ sung quy hoạch, chậm cử cán bộ đi đào tạo, có cán bộ khi bổ nhiệm chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, còn vài cán bộ chủ chốt chưa là công chức. Cấp quận và một số cơ sở đảng chưa thực hiện quy hoạch “mở” và vận hành quy hoạch chưa khoa học, hiệu quả nên khi cần bố trí cán bộ nguồn quy hoạch tại chỗ không đạt yêu cầu, phải tăng cường từ nơi khác đến. Nguồn cán bộ trẻ giới thiệu đưa vào quy hoạch còn ít, có đơn vị chưa đảm bảo số lượng cán bộ trẻ tuổi trong quy hoạch cấp ủy. Còn 03/09 công trình trọng điểm chưa được duyệt chủ trương chủ đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư, phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Nguyên nhân hạn chế: ngoài những nguyên nhân khách quan thuộc về các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, còn có nguyên nhân khách quan: quận chưa có những giải pháp phù hợp để mời gọi các doanh nhân có năng lực, doanh nghiệp có quy mô lớn, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao về đầu tư trên địa bàn quận. Công tác tuyên truyền vận động chưa tạo chuyên biến về ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; ý thức chấp hành luật của một bộ phận người dân chưa cao. Một số cán bộ, công chức thực hiện chưa hết chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm nội quy, quy chế làm việc, gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng uy tín của ngành, cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội, buông lỏng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nể nang, ngại va chạm, chậm phát hiện dấu hiệu vi phạm; còn lúng túng trong việc xây dựng nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Còn có sự trùng lặp trong các phong trào, hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên, khi đưa về cơ sở dẫn đến chạy theo phong trào, không có thời gian đầu tư đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ quận đã có một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân; phát huy vai trò điều hành quyết liệt, năng động, sát thực tiễn của Chính quyền.

Thứ hai, kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành

phổ và phát huy lợi thế của quận để đề ra kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thứ ba, xác định rõ chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm cụ thể cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách, tập trung điều hành, thực hiện thắng lợi sự phát triển kinh tế xã hội. Kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng có những cách làm hay, sáng tạo và khắc phục, chấn chỉnh những mặt hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác vận động Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng tham gia các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.

Thứ năm, duy trì thực hiện các giải pháp chỉ đạo, giao ban chuyên đề, chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề nhằm đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời ngăn ngừa sai phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai những trường hợp vi phạm.

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, công trình trọng điểm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự báo trong giai đoạn 2020 - 2025, tình hình trong nước và thành phố có thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; cùng với thực hiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ và xây dựng đô thị thông minh sẽ thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thời cơ và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*** Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:**

“Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, kiên trì mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình; góp phần cùng Thành phố xây dựng đô thị thông minh, hiện đại”.

*** Đại hội thống nhất 25 chỉ tiêu chủ yếu và các công trình, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025**

(1) Giá trị sản xuất phần đầu bình quân tăng 10,5 %/năm; tỷ trọng thương mại - dịch vụ đến năm 2025 chiếm từ 72% đến 73%.

(2) Thu ngân sách Nhà nước phần đầu vượt dự toán thành phố giao 5%/năm.

(3) 100% doanh nghiệp sản xuất phát sinh ô nhiễm có xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn.

(4) 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải thực hiện ký hợp đồng và thanh toán dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

(5) Đến năm 2025, ít nhất 80% tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng quy định. Phấn đấu 100% lực lượng thu gom, vận chuyển rác hoạt động theo mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo đúng quy định của Pháp luật.

(6) Duy trì tỷ lệ 100% số hộ dân sử dụng nước sạch; không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt.

(7) Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đạt 22,5m²/người.

(8) Đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt 1m²/người.

(9) Phấn đấu đến năm 2025, 14/16 phường được công nhận đạt chuẩn “văn minh đô thị”; 97% khu phố đạt danh hiệu “khu phố văn hóa đủ 5 năm liên tục”; 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa đủ 3 năm liên tục”.

(10) Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố dưới 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần.

(11) Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2,2%.

(12) Đến cuối năm 2025, phấn đấu đạt 220 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); 100% học sinh lớp 1, 80% học sinh tiểu học và 60% học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày.

(13) Duy trì kết quả 100% trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia. Đến năm 2025 100% trạm y tế có từ 2 Bác sĩ trở lên. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%.

(14) Phấn đấu đến năm 2025, Bảo hiểm y tế đạt trên 95%; Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 80% trên tổng số người trong độ tuổi lao động.

(15) Hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự và công an, bảo đảm chất lượng chính trị và trình độ văn hóa theo quy định.

(16) Kiểm chế số vụ phạm pháp hình sự dưới 5 vụ/10.000 dân; tỷ lệ khám phá án đạt trên 75% số vụ.

(17) Hàng năm, kéo giảm 10% số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên.

(18) Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

(19) Phần đầu đến năm 2025, có ít nhất 20% đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ tài chính.

(20) Kết nạp 200 đảng viên/năm. Đến năm 2025, phần đầu 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

(21) Phần đầu 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 300 lao động trở lên đủ điều kiện có chi bộ và chi đoàn.

(22) 100% người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền quận và cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định của Đảng.

(23) Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

(24) Phần đầu hàng năm 100% đoàn thể chính trị - xã hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 2.000 đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đến năm 2025, 100% doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thành lập tổ chức công đoàn. Mỗi năm, tăng 2% số lượng hội viên phụ nữ so với tổng số hội viên phụ nữ của năm liền kề; đến năm 2025, kết nạp 11.000 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(25) Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

*** Đại hội xác định 02 chương trình, 06 công trình trọng điểm**

(1) Chương trình trọng điểm

- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.
- Chương trình triển khai thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh tại quận Gò Vấp giai đoạn 2020 - 2025.

(2) Các công trình trọng điểm

(2.1) Tiếp tục thực hiện 03 công trình chuyển tiếp nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Công trình đầu tư xây dựng trường Tiểu học Phường 12.
- Công trình đầu tư mở rộng đoạn đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Định (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng).
- Công trình đầu tư mở rộng đường Dương Quang Hàm (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến, phường 5 đến Công Viên Văn hóa, phường 6).

(2.2) Thực hiện 03 công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Công trình đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Oanh).
- Công trình xây dựng mới 300 phòng học.

- Công trình đầu tư xây dựng Trung tâm bơi lội quận.

*** Đại hội xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025**

(1) Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ.

(2) Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

(3) Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng đô thị thông minh.

(4) Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

(5) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và du lịch.

(6) Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

(7) Thực hiện có hiệu quả phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

(8) Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; duy trì giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(9) Tăng cường chính đồn Đảng, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ trí tuệ và năng lực thực tiễn.

(10) Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(11) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính quyền; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ sự hài lòng của Nhân dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

(12) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; xây

dựng tổ chức mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thật sự là đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

*** Các nhóm giải pháp chủ yếu**

1. Nhóm giải pháp về kinh tế: ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các loại hình dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin, các ngành, sản phẩm công nghiệp... có giá trị gia tăng cao, đảm bảo tăng trưởng ổn định; đa dạng hóa các loại hình thương mại; đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sạch, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân để thực sự trở thành động lực quan trọng của kinh tế. Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp trong liên kết, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền: tập trung sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý theo đúng vị trí việc làm, đủ trình độ, năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian theo quy trình, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ Nhân dân, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử" giai đoạn 2017 - 2025.

3. Nhóm giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân: nâng cao phúc lợi xã hội, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo đảm cho các đối tượng bảo trợ xã hội có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, có điều kiện tiếp cận dịch vụ công thiết yếu. Nâng cao tỷ lệ người dân tự nguyện tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện chính sách đối với người có công và người nghèo; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người nghèo.

4. Nhóm giải pháp nguồn nhân lực của hệ thống chính trị: tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố và phát triển các tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính

chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Thực hiện việc đổi mới công tác đánh giá công tác cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, tiêu chí cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với các chức danh tương đương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

5. Nhóm giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và của Mặt trận - các đoàn thể: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các tôn giáo, dân tộc. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; phối hợp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín... tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần đa dạng trong xã hội.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ thực tiễn một số kinh nghiệm của khóa XI, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III- Thông qua các báo cáo tổng hợp kết quả ý kiến góp ý của các chi, đảng bộ cơ sở và đại biểu dự Đại hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp khóa XII gồm 40 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI gồm 13 đồng chí và 01 đồng chí đại biểu đương nhiên.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII tiếp thu ý kiến của đại biểu, ban hành Chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng

Xác nhận chữ ký của đồng chí Nguyễn Trí Dũng

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ



Sứ Ngọc Anh